

Số: /BC-SGDĐT

Ninh Thuận, ngày tháng 11 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong năm 2023 tại Sở Giáo dục và Đào tạo**

Thực hiện Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính trong năm 2023 như sau:

#### **1. Về tình hình triển khai:**

Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Quán triệt công điện 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; công văn 4180-CV/TU ngày 06/7/2023 của Tỉnh ủy, công văn 2921/CV-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của tập thể cá nhân của cán bộ, đảng viên; Công điện 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

#### **2. Kết quả thực hiện Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:**

- Sở Giáo dục và Đào tạo tại 479/QĐ-SGDĐT ngày 20/7/2023; ban hành Quy chế hoạt động của Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính Sở Giáo

dục và Đào tạo theo Quyết định số 644/QĐ-SGDĐT ngày 20/9/2023.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính hàng năm 2023<sup>1</sup>. Thông qua các buổi sinh hoạt, họp cơ quan Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đã báo cáo Lãnh đạo việc chấp hành giờ giấc làm việc của công chức thuộc Sở.

- Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính theo nội dung quy định tại Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Thực hiện nghiêm yết công khai các thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thông báo chuyên mục khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công của cơ quan QLNN.

- Công khai số điện thoại đường dây nóng theo Thông báo số 977/TB-SGDĐT ngày 25/5/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo. Trong kỳ báo cáo, Sở chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Giáo dục.

- Thực hiện công khai nội quy tiếp dân tại phòng tiếp dân. Lịch tiếp công dân cụ thể như sau: Lãnh đạo Sở, Thanh tra tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau đó. Địa điểm: Phòng tiếp công dân của Sở GD&ĐT. Thanh tra Sở tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.

- Thực hiện việc xây dựng lịch công tác hàng tuần, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức, viên chức; triển khai thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm đảm bảo đúng theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ kết quả thực hiện của cán bộ, công chức và người lao động để tổ chức đánh giá, xếp loại khen thưởng hàng tháng, quý, năm.

- Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, điều hành đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật; trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo phù hiệu theo đúng quy định; không vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của

---

<sup>1</sup> Kế hoạch số 98/KH-SGDĐT ngày 18/01/2023 về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023.

ngày làm việc, ngày trực, không hút thuốc lá trong giờ làm việc.

- Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023<sup>2</sup>; đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố thủ tục hành chính<sup>3</sup> về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định và trên trang thông tin điện tử, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Cổng dịch vụ công tỉnh.

- Sở đã thực hiện rà soát danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm PVHCC tỉnh, danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hiệu quả và đúng thời gian quy định. Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 06/6/2023 đến 10/11/2023 (kỳ trước chuyển qua 17 hồ sơ) là 301 hồ sơ (267 hồ sơ trực tuyến, 20 hồ sơ bưu chính công ích, 14 hồ sơ nhận trực tiếp). Trong đó: 178 hồ sơ giải quyết trước hạn, 49 hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn, 71 hồ sơ trong hạn giải quyết, 02 hồ sơ trả lại và không có hồ sơ tồn đọng. Trong năm 2023, Sở GD&ĐT không nhận được phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở.

- Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở nếu để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi gây những phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp hoặc thực hiện công việc được giao không đúng tiến độ, kế hoạch.

### **3. Kết quả thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:**

Thực hiện tốt công tác phối hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý. Phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ quan, đơn vị với trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản thực hiện nghiêm túc, đúng thời

<sup>2</sup> Kế hoạch số 33/KH-SGDĐT ngày 09/01/2023.

<sup>3</sup> Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

gian quy định (***Đính kèm phụ lục***).

#### **4. Đánh giá chung:**

##### **a) Ưu điểm:**

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả. Thường xuyên đôn đốc và tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành nghiêm túc về kỷ luật, kỷ cương hành chính; thái độ, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ ngày càng chuyển biến tích cực. Đặc biệt là gắn việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc đánh giá cán bộ với việc tinh giản biên chế đã tạo động lực, nếp làm việc mới nghiêm túc, trách nhiệm hơn, kỷ cương hơn trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân về sự phục vụ của Sở.

##### **b) Tồn tại, hạn chế:**

Vẫn còn một số ít công chức chưa thực sự gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, vẫn còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh công việc.

#### **5. Phương hướng triển khai thực hiện trong năm 2024**

- Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức Công điện 280/CD-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 2921/UBND-VXNV ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của tập thể cá nhân của cán bộ, đảng viên; Công điện 968/CD-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục thực hiện Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các văn bản triển khai Công điện của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức viên chức thuộc quyền quản lý; theo đó yêu cầu tuyệt đối không đùn đẩy, không né tránh trách nhiệm, không đổ lỗi do khách quan, tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ, phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm cá nhân, tập thể; đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây những phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Đưa chỉ tiêu chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan, đơn vị trở thành một chỉ tiêu cơ bản, quan trọng để bình xét thi đua khen thưởng

cuối năm bên cạnh các chỉ tiêu khác để khích lệ tinh thần tự giác chấp hành, thực hiện của công chức.

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Sở Nội vụ kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong năm 2023 để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ;
- GD và PGD Sở;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Thái Trường Thi**

**PHỤ LỤC**

**Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng  
văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SGDĐT ngày /11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT	Tên cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo công tác phối hợp	Nội dung cơ quan đề nghị phối hợp	Thực hiện phối hợp chậm so với thời gian quy định		Không thực hiện phối hợp (X)	Ghi chú
			Thời gian cơ quan đề nghị phối hợp	Thời điểm cơ quan, đơn vị ban hành văn bản – hoàn tất công tác phối hợp		
0	0	0	0	0	0	